

# เปิดกล่องของขวัญปีใหม่!

- คมนาคมจัดให้ฟรีการเดินทาง
- ฟินด์วัน-มอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้า



นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการจัดเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับปี 63 เพื่อมอบให้แก่ประชาชน โดยได้สั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พิจารณามอบส่วนลดค่าผ่านทาง 5 บาทตลอดทั้งวัน สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (อีซีพาส) เส้นทางขาเข้าเมืองทางพิเศษเฉลิมมหานคร 4 ด้าน ได้แก่ ดินแดง บางนา ดาวกะนอง และบางจาก รวมถึงทางพิเศษศรีรัช 2 ด้าน ได้แก่ ประชาชื่น และ อโศก 4 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.-6 มี.ค.63 นอกจากนี้ยังสั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) พิจารณาจัดโปรโมชันมอบส่วนลดค่าผ่านทางสำหรับผู้ใช้อีเอ็มพาสบนมอเตอร์เวย์ เป็นเวลา 1 ปีด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้เร่ง 2 หน่วยงานพิจารณาให้ข้อเสนอรับโดยเร็ว โดยเฉพาะ ทล. ทราบว่าขณะนี้ผู้ประกอบการพิจารณาของ กฤษฎีกา จึงมอบให้ ทล. ทำความเห็นเพิ่มเติมเรื่องค่าเสียโอกาสทาง

เศรษฐกิจกรณีรถติดหน้าด่านเป็นเวลานาน และผลการทดสอบขยกเล็กไม่กันที่ได้ผลดี แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าไปเสนอประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า ช่องอีซีพาสของทางด่วน การจราจรคล่องตัวขึ้น 12.5% ส่วนช่องเอ็มพาสของมอเตอร์เวย์ การจราจรคล่องตัวขึ้น 14% โดยสั่งการให้กทพ. และ ทล. พิจารณาเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ พร้อมหามาตรการจูงใจให้ผู้ใช้งานหันมาใช้อีซีพาส และเอ็มพาสมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับของขวัญปีใหม่ปี 63 ที่กระทรวงคมนาคมจะมอบให้แก่ประชาชนนั้น เบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ. มีมติเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี สายบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. 62 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 63 รวมฟรี 8 วัน ขณะที่ ทล. อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ (กรม.) อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี

และสาย 9 บางปะอิน-บางพลี เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. 62 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 63 รวมฟรี 8 วัน เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (เอ็มอาร์ที) และสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง), รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ รถไฟฟ้าบีทีเอส จะให้บริการฟรี 1 วัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 62 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 63 และในคืนของวันที่ 31 ธ.ค. จะขยายการเปิดให้บริการถึง 02.00 น. ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปทำกิจกรรมปีใหม่ เช่น สวดมนต์ข้ามปี และอื่น ๆ อย่างไม่รู้ลืมสำหรับในส่วนของการไฟฟ้ายังมีมาตรการระยะยาว เตรียมลดค่าโดยส่งไฟฟ้าทุกสายตามมาตรการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วย เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง เหลือ 20 บาทตลอดสาย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอ กรม.